



Số: 179/2015/CV-VASEP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

V/v: *Phúc đáp CV 1826/TYV6 về đăng ký và chứng nhận kiểm dịch thủy sản nhập khẩu*

**Kính gửi: - Cục Thú y**

**- Cơ quan Thú y vùng VI**

Phúc công văn số 1826/TYV6 ngày 28/12/2015 của Cơ quan Thú y Vùng VI về việc đề nghị cung cấp thông tin những lô hàng chậm được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin được phúc đáp và trao đổi như sau.

Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên chân thành cảm ơn việc tiếp thu thông tin và phản hồi nhanh chóng với tinh thần hết sức cầu thị, hợp tác giải quyết vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản của Cục Thú y nói chung và Cơ quan Thú y vùng VI nói riêng. Hiệp hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần này trong suốt 5 năm qua kể từ khi Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu ra đời.

Trước hết là thủ tục-quy trình nhập khẩu thủy sản cho mục đích **gia công XK và sản xuất XK** đã được Quý Cục tiếp thu và tham mưu cho Bộ NNPTNT có những tháo gỡ để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, đối với loại hình này thì doanh nghiệp không cần phải « đăng ký kiểm dịch » (xin phép) với Cục Thú y (tại Hà Nội) mà thay vào đó là chỉ cần tập trung một đầu mối (đăng ký, khai báo) là các Cơ quan thú y vùng. Quy trình và thủ tục cho việc kiểm tra & cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cũng được rút ngắn đáng kể xuống chỉ còn 1-3 ngày.

Về nội dung báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Hiệp hội tại Hội nghị Tổng kết Xuất khẩu thủy sản 2015 được tổ chức ngày 26/12/2015 tại Tp Hồ Chí Minh liên quan đến công tác kiểm dịch thủy sản nhập khẩu của Cục Thú y, Hiệp hội xin được làm rõ đây là phản ánh & kiến nghị cho loại hình **nhập kinh doanh** (không phải nhập gia công hay SXK). Cụ thể, sau quá trình tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp hội viên, thì thấy nổi lên 02 vấn đề liên quan đến công tác kiểm dịch thủy sản nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Cục Thú y. Cả 2 nội dung này đã được đại diện Ban Chấp hành HH thay mặt Hiệp hội báo cáo tóm tắt tại Hội nghị 26/12/2015. Cụ thể như sau :

**1. Khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký & kiểm tra dịch hàng thủy sản nhập khẩu đối với loại hình nhập kinh doanh:** Theo đó, để được kiểm tra chất lượng hàng NK đối với loại hình nhập kinh doanh, DN phải xin phép (đăng ký kiểm dịch) với Cục Thú y tại Hà Nội (mất không dưới 10 ngày). Sau khi Cục Thú y đồng ý thì DN mới được làm hồ sơ khai báo kiểm dịch tại cửa khẩu và DN phải chờ kết quả kiểm dịch từ **5 - 7** ngày trở lên, sau đó DN mới được thông quan hàng hóa (trong khi đối với loại hình hàng SXK thì chỉ mất **1-3** ngày chờ kết quả kiểm dịch). Như vậy, với qui định và qui trình thực hiện kiểm tra chất lượng hàng NK đối với loại hình nhập kinh doanh như hiện nay làm mất nhiều thời gian và chi phí của DN.

Ngoài ra, đối với hàng nhập kinh doanh, DN cũng không được phép đưa hàng về kho bảo quản và không cho phép chuyển cửa khẩu mà toàn bộ bắt buộc làm ngay tại cửa khẩu. Do đó, các container phải để ngoài cảng làm phát sinh thêm nhiều chi phí của DN: DN mất

khoảng 3-5 triệu đồng/container/ngày, nếu DN có nhiều container hàng/ngày thì chi phí lại càng lớn hơn, chưa kể đến các sự cố kỹ thuật có thể phát sinh bị phạt kèm theo.

**Kiến nghị:** Cục Thú y tham mưu và trình Bộ NNPTNT sớm ban hành Thông tư thay thế Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu. Trong đó:

- Hàng nhập kinh doanh không cần xin giấy phép tại Cục Thú y mà DN đăng ký trực tiếp với các Cơ quan/Trung tâm Thú y vùng.
- Cải tiến hơn nữa việc cấp kết quả kiểm dịch đối với hàng nhập kinh doanh giống như hàng nhập để SXKK.
- Cho phép DN làm thủ tục HQ và đăng ký kiểm dịch ngoài cửa khẩu và cho phép đưa hàng về kho bảo quản để chờ kết quả kiểm tra giống như hàng SXKK hiện nay.

## **2. Đề xuất đánh giá xếp loại DN nhập khẩu để được xét ưu tiên miễn kiểm dịch:**

Khi nguồn nguyên liệu trong nước không đủ cho sản xuất xuất khẩu, nên sẽ phải nhập khẩu nguyên liệu để gia công và SXKK là cần thiết nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu và giải quyết công ăn việc làm cho lực lượng lao động tại các tỉnh.

Hiện nay, khi DN nhập khẩu nguyên liệu để SXKK đều phải thực hiện **kiểm dịch nguyên liệu**. Trong khi tại Việt Nam và thông lệ quốc tế, thì các Nhà máy xuất khẩu thủy sản được đánh giá xếp loại nhà máy để có các cơ chế xét ưu tiên trong kiểm hàng thì trong kiểm dịch hàng nhập khẩu lại không có cơ chế đánh giá xếp loại này.

**Kiến nghị:** Về quy định kiểm dịch đối hàng nhập khẩu là nguyên liệu thủy sản để gia công và sản xuất hàng xuất khẩu cần có cơ chế đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhập khẩu để xét ưu tiên miễn kiểm dịch đối với từng nguyên liệu mà doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu có cùng nguồn gốc xuất xứ và cùng nhà cung cấp dựa vào kết quả kiểm tra và lịch sử của các lô hàng trước đó.

**Lý do:** Theo quy định, đối với nguyên liệu thủy sản nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu khi nộp hồ sơ đăng ký kiểm dịch đã cung cấp Giấy chứng nhận vệ sinh ATTP của cơ quan có thẩm quyền quốc gia nước xuất khẩu cấp, xác nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không lây lan dịch bệnh động vật và không gây hại cho sức khỏe con người. Việc tiến hành lấy mẫu, kiểm dịch sẽ phát sinh thêm nhiều thời gian đi lại, tổn chi phí lưu kho, lưu bãi và các khó khăn khác cho cả CQ thú y và doanh nghiệp.

Hiệp hội trân trọng báo cáo và kính đề nghị Cục Thú y và Cơ quan Thú y vùng VI xem xét và tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp thủy sản nói riêng và ngành thủy sản nói chung.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch & các PCT Hiệp hội;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP Hiệp hội.

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM  
**TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**



**Trương Đình Hòa**

